

Thông báo về Lễ viếng và Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, UBND Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến UBND các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng

chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, Lễ viếng sẽ bắt đầu từ 7h-22h ngày 25-7-2024 (thứ năm) và từ 7h-12h30 ngày 26-7-2024 (thứ sáu). Lễ truy điệu sẽ diễn ra lúc 13h ngày 26-7-2024 (thứ sáu).

Lễ viếng và Lễ truy điệu diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có dải băng tang màu đen; ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong 2 ngày Quốc tang (ngày 25 và 26-7-2024).

P.V

Treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 2 ngày Quốc tang

(ĐN)- Ngày 23-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng ký Văn bản số 423-TB/UBND thông báo về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong 2 ngày tổ chức Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, công sở, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện và chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung: các cơ quan, công sở, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ trong 2 ngày tổ chức Lễ Quốc tang (25 và 26-7-2024). Cờ rủ là quốc

kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không cho cờ bay).

Dừng các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong thời gian 2 ngày tổ chức Lễ Quốc tang. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan ngành dọc, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí công cộng trên địa bàn trong 2 ngày tổ chức Lễ Quốc tang.

Nguyệt Hà

Sức hút từ một nhân cách lớn

Trước thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trên các diễn đàn mạng xã hội tràn đầy các dòng tin thương tiếc, cầu nguyện. Niềm kính trọng và yêu mến của người dân dành cho Tổng Bí thư chẳng theo một mệnh lệnh nào mà đến một cách tự nhiên, xuất phát từ trái tim yêu kính dành cho ông.

Trong đời sống chính trị - xã hội, ở bất kỳ thời đại lịch sử nào, người dân cũng cần một điểm tựa tinh thần. Đó là một vị thủ lĩnh chính trị hội tụ đủ đức và tài để quy tụ niềm tin, sức mạnh cộng đồng, sức mạnh thời đại.

Ở nước ta, khi có một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, biến chất, tham nhũng, tiêu cực, Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra, ban hành nghị quyết, chỉ thị để chỉnh đốn. Với sự vào cuộc đầy quyết tâm của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng dưới sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã mang sắc diện và khí thế mới cả về quan điểm, nguyên tắc, phương châm đến hành động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện như "một người thổi lửa, cầm trịch thực sự xứng tầm". Dấu ấn "Thuyền trưởng" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến chống "giặc nội xâm" thuyết phục lòng dân chính bởi sức hút của một nhân cách lớn - hội tụ bản lĩnh và trí tuệ, thống nhất



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

giữa lời nói và hành động, giữa chỉ đạo và nêu gương.

Xác định tham nhũng là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, vì vậy Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tham nhũng, tiêu cực là căn bệnh không phải bây giờ mới có. Thời phong kiến, Nhân dân ta thường dùng từ "quan tham" để chỉ quan tham nhũng. Trong tác phẩm *Sửa đổi lối làm việc* (tháng 10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo: "Trong Đảng ta còn có những người chưa học được, chưa làm được bốn chữ "chí công vô tư" cho nên mắc phải chứng chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm". Trong đó, về bệnh tham lam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Những

người mắc phải bệnh này thì đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc, do đó mà chỉ "tự tư tự lợi", dùng của công làm việc tư. Dựa vào thế lực của Đảng để theo đuổi mục đích riêng của mình. Sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi. Tiền bạc ở đâu ra? Không xoay của Đảng thì xoay của đồng bào. Thậm chí làm chợ đen buôn lậu. Không sợ mất thanh danh của Đảng, không sợ mất danh giá của mình"...

Công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước hôm nay với một trong những trọng tâm chống suy thoái, chống tham nhũng - vấn đề cấp

Thực tiễn cho thấy, chống "giặc nội xâm" luôn khó khăn, bởi ranh giới giữa đối tượng xử lý và đồng chí, đồng đội; giữa "vạch mặt chỉ tên" và thân quen, cánh hẩu nhiều khi bện chặt trong đa dạng các mối quan hệ khó bóc tách.

bách được Đảng ta xác định "ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ", nay đang được tạo dựng và lan tỏa khí thế, niềm tin của toàn xã hội. Người dân tin tưởng và cảm kích trước hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người cầm trịch công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất quán giữa nói và làm, giữa chỉ đạo và hành động, thận trọng nhưng kiên quyết, kịp thời nhưng khoa học, chắc chắn, rắn đe để giáo dục, phòng ngừa...

Người cầm trịch chẳng những bài bản trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết trong hành động mà chính là sự nêu gương - một thủ lĩnh mực thước, thanh cao, giản dị, liêm khiết. Điều đó đã thực sự tạo dựng điểm tựa tinh thần to lớn trong lòng dân, thu phục nhân tâm về một mối với tinh thần "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" quyết tâm đánh thắng "giặc nội xâm".

Trọn vẹn cuộc đời 80 năm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thuộc về Nhân dân, thuộc về Đảng, thuộc về đất nước, dân tộc và thật sự xứng đáng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không phải chỉ có tài năng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là người luôn sống với tinh thần cách mạng chân chính, đời tư trong sáng, nếp sống giản dị, gần gũi với Nhân dân. Đạo đức trong sáng, vĩ đại và cao đẹp của người đứng đầu Đảng ta đã lan tỏa tích cực, ảnh hưởng lớn lao tới toàn dân và đã khiến cho trái tim của họ rung động, tự hào.

Trong con người Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ẩn

chứa đạo đức cao quý và một con người thật sự đức hạnh. Trong quá trình hoạt động cách mạng và nhờ việc nghiên cứu kinh nghiệm của Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị cách mạng tiền bối, lòng ngưỡng mộ ấy đã kết hợp với những yêu cầu của đạo đức cách mạng cho phép đức kết được một phẩm chất quý giá, cần thiết cả về mặt chính trị lẫn đạo đức, trở thành trụ cột tinh thần có sức hút kỳ diệu!

Trong nhiều tác phẩm, bài diễn văn và nói chuyện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tha thiết kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả trong đời sống hàng ngày cũng như trong chiến đấu, lao động, học tập và các phong trào thi đua cách mạng. Và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là một tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một tấm gương về sự trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, luôn đặt lợi ích của cách mạng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết; giản dị, gần gũi với Nhân dân.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ thực hiện được những bài học và những lời giáo huấn mà đồng chí Tổng Bí thư kính mến đã để lại cho chúng ta. Làm những điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn chính là phương pháp tốt nhất để chúng ta tỏ lòng kính trọng, yêu mến đối với một vị Tổng Bí thư đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho Nhân dân!

Quyết Thắng - Hồng Phúc